

Số: 117 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 6 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa XIII**

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 142/HĐND-VP ngày 21/6/2022 về việc xem xét, giải quyết kiến nghị, bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị của cử tri; trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và với trách nhiệm trước cử tri, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo như sau:

1. Cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn có 18 dự án còn vướng mắc chưa giải quyết xong, trong đó có một số dự án triển khai từ năm 2006 đến nay vẫn chưa cấp đất tái định cư, chưa trả tiền bồi thường cho Nhân dân; có dự án không thực hiện nhưng chưa thu hồi lại quyết định thu hồi đất, nhà dân bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa, xây dựng; đồng thời sớm có giải pháp thu hồi diện tích đất đã cấp cho doanh nghiệp nhưng không triển khai trên địa bàn huyện Bình Sơn.

*Trả lời:*

Dự án Kho 182/Cục Xăng dầu Dung Quất đến nay đã được giải quyết xong. Đối với dự án Kho ngầm ngoài khơi chứa dầu thô và xăng dầu tại Khu kinh tế Dung Quất: Công ty TNHH Một thành viên PVOS Bình Sơn đã có Thông báo chấm dứt hoạt động dự án từ ngày 22/02/2022. Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đang hướng dẫn chủ đầu tư và phối hợp với UBND huyện Bình Sơn giải quyết các nội dung liên quan khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định.

Đối với các dự án còn lại, UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ pháp lý để giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

2. Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng người dân bị kê biên, thu hồi nhà, đất để trả nợ các ngân hàng (cho khoản vay nâng cấp, đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/CP) vì mất khả năng trả nợ, dẫn đến không có nhà, không có cuộc sống ổn định; tự lấn chiếm đất làm nhà trái phép gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Đề nghị tỉnh quan tâm có ý kiến với các ngân hàng có giải pháp khoan nợ, giãn nợ để giảm bớt khó khăn cho người dân.

*Trả lời:*

Đến ngày 31/3/2022, số tàu còn nợ vay nâng cấp, đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh là 62 tàu, trong đó có 11 tàu vỏ thép và 51 tàu vỏ gỗ. Tổng số tiền cam kết cho vay là 387,1 tỷ đồng, đã giải ngân 383,1 tỷ đồng. Các chủ tàu đã trả nợ gốc là 96,64 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đến 31/3/2022 là 286,46 tỷ đồng, cụ thể:

- Có 17 tàu cá (dư nợ 40,56 tỷ đồng) hoạt động có hiệu quả, trả gốc/lãi đúng theo cam kết.

- Có 45 tàu cá (dư nợ 245,9 tỷ đồng) hoạt động cầm chừng, không hiệu quả, không trả được nợ gốc/lãi theo cam kết; trong đó: 41 tàu nợ xấu với dư nợ 157,75 tỷ đồng; 04 tàu nợ nhóm 2 với dư nợ 88,14 tỷ đồng.

Thời gian qua, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia cho vay đã xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ như điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ (giãn nợ) cho một số chủ tàu gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 123/2018/TT-BTC ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính (như thiên tai, bị tàu khác đâm, va, chủ tàu bị bệnh tật, chủ tàu chết, mất tích...); tuy nhiên khi đến hết thời hạn được cơ cấu, chủ tàu vẫn không trả được nợ vay nên ngân hàng đã tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Các chủ tàu khác không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là do không đáp ứng đủ điều kiện để cơ cấu theo quy định Thông tư số 123/2018/TT-BTC nêu trên.

Việc khoan nợ đối với các khoản nợ vay nâng cấp, đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP hiện không có quy định. Vì vậy, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia cho vay không có cơ sở để xem xét thực hiện khoan nợ.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, hạn chế tổn thất, rủi ro cho chủ tàu và các ngân hàng cho vay, đảm bảo hiệu quả các chính sách ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định 67/2014/NĐ-CP. Trong đó, có quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ để ngư dân tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay đóng mới, nâng cấp tàu gặp rủi ro do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định), nhằm tạo điều kiện cho các chủ tàu tiếp tục hoạt động sản xuất, trả nợ vốn vay; đồng thời sửa đổi cơ chế chuyển đổi chủ tàu quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP để phù hợp hơn với thực tế. Sau khi nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định 67/2014/NĐ-CP được ban hành, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia cho vay sẽ tiến hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định để giảm bớt khó khăn cho người dân.

3. Cử tri phản ánh tình trạng một số diện tích đất ruộng tại Đội 3, Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (tại vị trí gần đèn tín hiệu giao thông) đã đổ đất san lấp mặt bằng từ nhiều năm nhưng chưa được đền bù.

*Trả lời:*

Các trường hợp này thuộc dự án Tuyến đường Trì Bình - cảng Dung Quất do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn và UBND xã Bình Thuận hoàn thiện hồ sơ thủ tục, trình cấp thẩm quyền thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định.

4. Cử tri trong tỉnh phản ánh Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có hiệu lực từ ngày 20/12/2021. Tuy nhiên, đến nay cộng tác viên dân số vẫn chưa được nhận hỗ trợ.

*Trả lời:*

Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh ban hành ngày 10/12/2021. Tuy nhiên, để chi trả bồi dưỡng, cộng tác viên dân số cần phải được xét chọn, ký kết hợp đồng trách nhiệm theo quy định.

Quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2022<sup>1</sup>. Thực hiện quy định này, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các Trung tâm y tế tuyến huyện thực hiện việc xét chọn, ký kết hợp đồng trách nhiệm đối với công tác viên dân số (*Công văn số 1280/SYT-TCCB ngày 16/5/2022 của Sở Y tế*). Hiện đã có 5 huyện, thị xã xét chọn xong và ký hợp đồng (*các huyện: Minh Long, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Trà Bồng và thị xã Đức Phổ*). Việc xét chọn phải đảm bảo theo trình tự quy định, do đó cũng cần phải có thời gian để thực hiện xét chọn. Sau khi xét chọn, ký kết hợp đồng thì cộng tác viên sẽ được nhận bồi dưỡng theo quy định.

Về kinh phí thực hiện: Sở Y tế đang phân khai về cho đơn vị, với tổng kinh phí bồi dưỡng cộng tác viên dân số là 9.544.800.000 đồng.

5. Cử tri phản ánh nguồn nước tại sông Hàm Giang (đoạn qua xã Tịnh Châu, xã Tịnh Thiện và xã Tịnh Hòa) hiện nay nước bốc mùi hôi thối nên hiện tượng cá và vịt nuôi của người dân có chết hàng loạt không rõ nguyên nhân.

*Trả lời:*

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3042/STNMT-MT ngày 23/6/2022 đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi kiểm tra, xác minh nội dung thông tin phản ánh nêu trên. Trên cơ sở xác minh nội dung thông tin phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi để giải quyết, trả lời nội dung phản ánh của cử tri nêu trên theo thẩm quyền.

<sup>1</sup> Việc ban hành Quyết định 16/2022/QĐ-UBND muộn hơn so với Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND là do phải thực hiện theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

6. Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo phục hồi môi trường, bàn giao mặt bằng sau khai thác khoáng sản đối với các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ đất tại núi Tân An, xã Tịnh Thiện; mỏ đất tại núi Chùa xã Tịnh Thiện; mỏ đất tại núi Ông Đoài xã Tịnh Thiện; Mỏ đất núi Cẩm và mỏ đất núi Lớn, xã Tịnh Ấn Đông.

*Trả lời:*

Trên địa bàn xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi có 7 điểm mỏ được UBND tỉnh cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp. Hiện nay có 01 giấy phép còn thời hạn khai thác, 06 giấy phép còn lại đã hết hạn khai thác. Trong đó có 01 điểm mỏ không đưa vào khai thác và người dân vẫn đang sử dụng sản xuất, 03 điểm mỏ đã lập hồ sơ đóng cửa mỏ được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, 01 điểm mỏ đã được đơn vị khai thác phối hợp với chính quyền địa phương phục hồi môi trường. Sau khi các đơn vị hoàn thành đề án đóng cửa mỏ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh đóng cửa mỏ bàn giao đất cho địa phương quản lý theo quy định.

Riêng 01 điểm mỏ đất núi Ông Đoài cấp cho Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Xuân Phát. Sau khi kết thúc khai thác Công ty không cải tạo, phục hồi môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã xử phạt Công ty tại Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 12/4/2021 với số tiền 120 triệu đồng. Hiện nay, Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Xuân Phát không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa làm việc được với Doanh nghiệp này để yêu cầu cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.

Đối với mỏ đất tại Núi Cẩm và Núi Lớn, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện các thủ tục giải quyết việc phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ đối với 02 mỏ nêu trên theo quy định trong thời gian đến.

7. Cử tri bức xúc tình trạng xe trọng tải lớn chạy tuyến đường dài thường xuyên đi vào khu vực trung tâm Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ gây mất an toàn giao thông nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

*Trả lời:*

Tuyến QL.1 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được đầu tư mở rộng theo Quyết định số 1352/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải, với mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả khu vực miền Trung; đồng thời từng bước thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013, với quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật đoạn Km1101+317 – Km1125; các đoạn thông thường mở rộng theo quy mô, tiêu chuẩn đường cấp III, 4 làn xe hoặc xây dựng tuyến tránh theo quy mô, tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe (TCVN 4054-2005), trong đó đoạn tuyến tránh Sa Huỳnh có bề rộng nền đường 12m, gồm: 2 làn xe cơ giới 2x3,5m + 2 làn xe thô sơ, xe máy (2x2,0m) + lề hai bên (2x0,5m).

Như vậy tuyến QL.1 đoạn qua phường Phở Thạnh, thị xã Đức Phổ sử dụng tuyến QL.1 hiện hữu và đoạn tuyến tránh Sa Huỳnh (bảo đảm quy mô 4 làn xe) để phục vụ vận tải, phục vụ Nhân dân đi lại được thuận lợi. Đây là tuyến đường Quốc lộ chủ yếu nên việc hạn chế các phương tiện đi trên tuyến QL.1 (khu vực trung tâm Sa Huỳnh, phường Phở Thạnh, thị xã Đức Phổ) sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông hàng hoá, đời sống của Nhân dân dọc hai bên tuyến đường; đồng thời, hiện nay khu vực này đã được bố trí biển báo khu đông dân cư (biển R.420, R.421). UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục tham mưu chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và khu vực này nói riêng trong thời gian đến.

**8.** Cử tri phản ánh Tuyến QL 24 đoạn qua xã Phở Phong và đường tránh Đông đoạn qua địa bàn phường Phở Minh đã đầu tư xây dựng xong, nhưng không có hệ thống đèn chiếu sáng nên tai nạn giao thông liên tục xảy ra.

*Trả lời:*

UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng trên đoạn đường này. Ngày 19/4/2022, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 3801/BGTVT-KHĐT trả lời một số kiến nghị của địa phương liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, theo đó Bộ Giao thông vận tải ủng hộ việc lắp đặt đèn chiếu sáng, tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư, khai thác và vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên QL.24 và các tuyến tránh QL1.

Hiện nay, UBND thị xã Đức Phổ đang đưa vào kế hoạch trung hạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường tránh đông đoạn qua địa bàn phường Phở Minh, thị xã Đức Phổ (Km1092+577-Km1101+352/QL1) từ nguồn vốn của địa phương trong thời gian đến.

**9.** Cử tri nhiều lần phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường do lượng nước thải của Cụm làng nghề xã Tịnh Ấn Tây đã xả thải trực tiếp ra Kênh chìm Sơn Tịnh, gây mùi hôi thối, nguồn nước bị ô nhiễm nặng; Cử tri tiếp tục phản ánh Nhà máy nghiền BUZALAND và Công ty bê tông nhựa ở khu công nghiệp Tịnh Phong xả thải khói bụi ra môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân nhưng chưa được các cơ quan giải quyết dứt điểm.

*Trả lời:*

Hiện nay, Cụm công nghiệp Làng nghề Tịnh Ấn Tây chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung để thu gom, xử lý nước thải phát sinh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tại đây. Một số cơ sở sản xuất đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải phát sinh trước khi thải ra môi trường theo nội dung cam kết trong hồ sơ môi trường phê duyệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở sản xuất thực hiện chưa đảm bảo các nội dung cam kết trong hồ sơ môi trường, vào một số thời điểm một số cơ sở sản xuất xả nước thải ra môi trường chưa đảm bảo quy chuẩn ra môi trường theo quy định.

Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường một số cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải và thải ra Kênh chìm Sơn Tịnh. Qua kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường một số cơ sở sản xuất xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường đồng thời yêu cầu các cơ sở vi phạm phải có biện pháp khắc phục.

Thời gian đến, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc xả thải của các cơ sở tại Cụm công nghiệp này cũng như tổ chức kiểm tra tình hình khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở đã được kiểm tra năm 2021 để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với phản ánh Nhà máy nghiên cứu BUZALAND và Công ty bê tông nhựa ở khu công nghiệp Tịnh Phong xả thải khói bụi: Qua rà soát và xác minh, hiện nay Nhà máy nghiên cứu Buzaland chính là Nhà máy sản xuất xi măng - dây chuyền nghiên cứu xi măng công suất 100.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm do Công ty TNHH Xi măng Đại Sơn làm chủ đầu tư; Công ty bê tông nhựa chính là Nhà máy sản xuất bê tông nhựa Asphalt và Bê tông xi măng do Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh làm chủ đầu tư.

Để có cơ sở giải quyết, trả lời ý kiến cử tri đã phản ánh cũng như xem xét xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (nếu có) đối với 2 nhà máy nêu trên, ngày 27/6/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 148/QĐ-STNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; đồng thời ngày 30/6/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương liên quan tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu khí thải (nếu có) tại Nhà máy sản xuất xi măng, Nhà máy sản xuất bê tông nhựa Asphalt và Bê tông xi măng để đánh giá hiệu quả các công trình xử lý khí thải. Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

**10.** Cử tri đề nghị tỉnh có giải pháp khắc phục tình trạng đoạn đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã đưa vào sử dụng nhưng không có hệ thống thoát nước, làm ngập úng một số diện tích đất không sản xuất được của nhân dân các xã Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Điền và xã Nghĩa Trung.

*Trả lời:*

Trên cơ sở buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (viết tắt là VEC) để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và ý kiến của các địa phương có dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi qua (*UBND huyện Tư Nghĩa có ý kiến tại Công văn số 1209/UBND ngày 30/5/2022*), UBND tỉnh đã có Công văn số 2687/UBND-KTN ngày 03/6/2022 đề nghị VEC giải quyết nội dung tồn tại liên quan đến dự án

đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, trong đó có đề nghị giải quyết các tồn tại qua địa bàn huyện Tư Nghĩa cụ thể:

“- Trong quá trình thi công dự án, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã mượn 7 tuyến đường để phục vụ thi công gói thầu A5 nhưng không thực hiện hoàn trả mặc dù UBND huyện Tư Nghĩa đã nhiều lần có văn bản yêu cầu hoàn trả. Đến năm 2019, để đạt tiêu chí về đích của huyện nông thôn mới, UBND huyện Tư Nghĩa đã thực hiện đầu tư nâng cấp 05 tuyến từ nguồn vốn ngân sách huyện. Hiện nay, còn 02 tuyến: Tuyến đường tỉnh ĐT.623B đi bãi rác Nghĩa Kỳ (đoạn 2 dài 2.334m) và tuyến đường Nghĩa Điền – bệnh viện Lao dài 1.100m (UBND huyện đã đầu tư 300m vào năm 2019) chưa được hoàn trả.

- Thu hồi bổ sung thửa đất nông nghiệp số 874, tờ bản đồ số 8, diện tích 743,1m<sup>2</sup> của hộ ông Phạm Thành, thôn Điền An, xã Nghĩa Điền: Hệ thống cống thoát nước nối từ tuyến đường La Hà - Nghĩa Thuận qua đường dẫn cao tốc xả vào thửa đất của hộ dân khiến thửa đất không thể canh tác, sản xuất. Theo nội dung Biên bản làm việc ngày 22/8/2019, VEC thống nhất báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có nguồn vốn GPMB và sau khi có nguồn vốn, VEC sẽ thông báo với địa phương để chi trả GPMB. Tuy nhiên, đến nay VEC vẫn chưa có ý kiến thống nhất việc thu hồi và bố trí vốn chi trả tiền bồi thường đối với thửa đất nêu trên. Trong thời gian chờ nguồn vốn, đề nghị VEC chỉ đạo Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhà thầu thi công tiếp tục có chế độ hỗ trợ cho phân đất không sản xuất được do dự án đường cao tốc gây ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

- Đơn vị thi công chưa triển khai thi công bổ sung hệ thống an toàn giao thông tại đường ngang số 10, lý trình Km131+670 theo nội dung đã thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 22/8/2019.

- Đến nay VEC và Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn chưa khẳng định có hay không có khả năng gây xói lở, cuốn trôi nhà ở, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân sống gần mố cầu VD12 (lý trình Km126+580) và giải pháp khắc phục (nếu có khả năng gây xói lở, cuốn trôi nhà ở) để địa phương có cơ sở trả lời cho 02 hộ Nguyễn Hồng Linh và Nguyễn Tấn Hưng ở thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (gần mố cầu VD12, tại lý trình Km126+580, bên phải tuyến). ”

Như vậy, các nội dung kiến nghị của các địa phương đã được tổng hợp tại Công văn số 2687/UBND-KTN ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh. Vì vậy, nếu nội dung kiến nghị của cử tri ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 195/TB-UBND ngày 19/5/2022.

**11.** Cử tri nhiều địa phương trong tỉnh kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tập trung rà soát và chi trả các khoản kinh phí cấp cho các hộ dân tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng từ các chương trình, dự án.

*Trả lời:*

Kinh phí để chi trả cho các hộ dân tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng từ các chương trình, dự án (Nghị định 75 và Nghị quyết 30a) thuộc khu vực II, III do Trung ương bố trí cho địa phương. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9401/VPCP-NN ngày 09/11/2020 về việc chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản; Công văn số 1152/BNN-TCLN ngày 26/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chính sách bảo vệ và phát triển rừng năm 2021, thì các chính sách theo Nghị định 75 và Nghị quyết 30a được phép kéo dài đến hết năm 2021. Tuy nhiên, đến nay Trung ương chưa phân bổ kinh phí cho tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện việc chi trả khoảng 29.922,52 triệu đồng.

**12.** Cử tri phản ánh hiện tại đường dây điện đi qua nhà dân ở khu dân cư trước UBND xã Ba Ngạc làm ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà ở và không đảm bảo an toàn tính mạng con người.

*Trả lời:*

Đường dây điện trung áp 22kV đoạn từ cột 446-446/13/XT472/T6 đi phía sau nhà các hộ dân thuộc thôn Krên xã Ba Ngạc (phía bên phải QL 24B, khu vực trước UBND xã Ba Ngạc) được đầu tư xây dựng vào năm 2001, do Ban Quản lý dự án năng lượng nông thôn Miền Trung làm chủ đầu tư và đóng điện vận hành vào năm 2002 để cấp điện cho Nhân dân xã Ba Ngạc. Khi bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành có đầy đủ hồ sơ pháp lý trong đó có Quyết định thu hồi đất (Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 27/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Thời điểm đường dây 22kV nêu trên đóng điện đưa vào vận hành, khu vực trước UBND xã Ba Ngạc (phía phải QL 24B) chưa có dân cư sinh sống (chỉ có một số hộ dân sinh sống ở phía bên trái QL 24B, cùng phía với trụ sở UBND xã Ba Ngạc) và đường dây chỉ đi qua đất trồng cây hoa màu. Trong những năm qua, một số hộ dân chuyển đến sinh sống và xây dựng nhà, công trình vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Điện lực Ba Tơ trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã lập thông báo an toàn đối với các hộ dân: Đặng Thị Tiểu Nhi, Trần Tấn Việt, Đặng Văn Long, Phạm Văn Krum, Phạm Minh Hân, Phạm Văn Thủ.

Hiện nay, dân cư tập trung sinh sống đông đúc trước UBND xã Ba Ngạc và xây dựng nhà dưới đường dây đã vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Điện lực Ba Tơ đã nhiều lần gửi thông báo an toàn, nhắc nhở cảnh báo nhưng người dân vẫn tiếp tục xây dựng. Để đảm bảo an toàn, tránh sự cố xảy ra; năm 2018, Điện lực Ba Tơ đã lắp chụp đầu cột, nâng cao đường dây.

**13.** Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm kéo đường dây điện sinh hoạt cho 21 hộ dân ở tổ Đồng Cây Dâu, thôn Nước Giáp, xã Ba Khâm đang canh tác trên địa giới hành chính thuộc phường Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ.

*Trả lời:*

Hiện nay 21 hộ dân ở tổ Đồng Cây Dâu, thôn Nước Giáp, xã Ba Khâm đang sinh sống và canh tác trên địa giới hành chính thuộc xã Phổ Nhơn, thị



xã Đức Phổ. Khu vực này dân cư sống thưa thớt, biệt lập, địa hình đồi núi. Vị trí có điện lưới quốc gia gần nhất đến khu vực này là trạm biến áp 22/0,4kV Trung tâm Huấn luyện quân sự đóng trên địa bàn xã Phổ Nhơn, cách khu dân cư Đồng Cây Dâu khoảng 2,4 Km.

Năm 2020, Sở Công Thương đã khảo sát, lập danh mục, nhu cầu cấp điện tại các thôn, xã vùng sâu, vùng xa nơi chưa có điện lưới quốc gia tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương đăng ký để tham gia thực hiện dự án Cấp điện nông thôn sử dụng nguồn vốn Chương trình "Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU" ; trong đó có đầu tư cấp điện cho các hộ dân ở thôn Nước Giáp nêu trên. Khi dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bố trí vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện để cấp điện cho các hộ dân.

**14.** Cử tri tiếp tục đề nghị tỉnh sớm có chủ trương để người dân được chuyển mục đất từ đất vườn nhà sang đất thổ cư, đặc biệt là gia đình có nhiều thế hệ.

*Trả lời:*

Việc chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở) là nhu cầu của người sử dụng đất, theo quy định của pháp luật về đất đai việc chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp này phải xin phép và được cơ quan thẩm quyền (UBND cấp huyện) quyết định; điều kiện để được xem xét cho phép chuyển mục đích là phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan. Tuy nhiên, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 đang trong giai đoạn hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nếu căn cứ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân mà sau này không phù hợp với Quy hoạch tỉnh thì khó xử lý, khắc phục. Do đó, UBND tỉnh thống nhất trước mắt chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Về chủ trương để người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân; ngày 20/12/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2059/QĐ-UBND thành lập Tổ xử lý do Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực; trong đó quy định Tổ xử lý (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) tiếp nhận, tổng hợp, phân tích những thông tin khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; xem xét, xử lý những kiến nghị, vướng mắc của UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm giải quyết những khó khăn hộ gia đình, cá nhân khi lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản triển khai thực hiện và yêu cầu các địa phương có vướng mắc, kiến nghị liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân báo cáo cho Tổ xử lý (qua Sở Tài

nguyên và Môi trường) để tổng hợp, xem xét xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết; trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố Quảng Ngãi, vừa qua Tổ xử lý đã tổ chức họp và thống nhất hướng giải quyết để UBND thành phố thực hiện. Trong thời gian đến khi tiếp nhận báo cáo phản ánh, kiến nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, tổ chức họp Tổ để thống nhất hướng giải quyết. Tổ xử lý tổ chức họp để xem xét xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở nội dung báo cáo, kiến nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương, TN và MT, NN và PTNT, LĐTB và XH;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Ngân hàng Nhà nước VN, chi nhánh Quảng Ngãi;
- BQL dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh;
- UBND các huyện: Ba Tơ, Bình Sơn, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi.
- VPUB: CVP, PCVP, các P. N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KTTHa279.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Võ Phiên**